

*

Số 24 - CTr/UBKT

CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Sông Mã, nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số: 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Căn cứ quy định số: 195-QĐ/TW ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng Khoá XII, quy định về chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với uỷ ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Căn cứ quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Huyện Hoà hoá, nhiệm kỳ 2020- 2025;

- Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật về đảng trong toàn Đảng bộ Công ty; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

2. Yêu cầu

Các nội dung kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật về Đảng và tổ chức thực hiện phải đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy và phù hợp với thực tiễn đảng bộ Công ty. Mỗi năm kiểm tra ít nhất 20 % tổ chức đảng trực thuộc, giám sát theo chuyên đề 20 % tổ chức đảng trực thuộc và giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc, đảm bảo trong nhiệm kỳ kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng trực thuộc.

II. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, THI HÀNH KỶ LUẬT VỀ ĐẢNG

1. Công tác tham mưu

Tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định của Đảng có hiệu quả.

Giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, nhiệm kỳ hoặc chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

Tham gia và giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch và đột xuất.

Thực hiện công việc khác khi được Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty giao.

2. Nhiệm vụ kiểm tra

Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Kiểm tra các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật về Đảng của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy.

Kiểm tra việc thi hành kỷ luật về đảng của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên; việc giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng; xem xét các vụ việc vi phạm kỷ luật về Đảng; xem xét các vụ việc vi phạm kỷ luật về Đảng đến mức phải xử lý nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng mức; việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định thông báo của các tổ chức đảng cấp trên có liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật về Đảng.

Kiểm tra các chi bộ trực thuộc về xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; phân công cấp ủy, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Kiểm tra đảng phí của Đảng bộ Công ty, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Kiểm tra về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

3. Nhiệm vụ giám sát

Giám sát cấp ủy viên cùng cấp và cấp ủy cấp dưới trực tiếp. Nội dung giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; kê khai tài sản theo quy định; việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo quy định số: 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

Giám sát đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Nội dung giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên, cấp mình và pháp luật của Nhà nước. Tập trung giám sát việc thực hiện quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ sở; việc chấp hành quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về thực hiện chế độ, nội dung sinh hoạt Đảng; thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính Đảng; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền.

Giám sát Đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tổ chức, triển khai thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, đột xuất đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên

Giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ giải quyết những nội dung quyết định kỷ luật của Đảng mà Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại.

Giải quyết tố cáo đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ và đảng viên đúng thẩm quyền, quy định, quy trình, thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung giải quyết tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đoàn kết nội bộ, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

5. Thi hành kỷ luật trong Đảng

Xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật về Đảng đối với đảng viên vi phạm kỷ luật, đúng thẩm quyền theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định

và tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ Công ty xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm đúng quy trình, thủ tục thẩm quyền quy định của Đảng. Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng có liên quan để thực hiện việc xử lý đồng bộ, kịp thời giữa kỷ luật về Đảng và kỷ luật về chính quyền, đoàn thể.

Kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện việc thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật về tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Trên cơ sở Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025, tham mưu, giúp Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và triển khai tổ chức thực hiện.

-Trên cơ sở Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, xác định đối tượng, nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ Hoàng hoá.

-Phân công thành viên Ủy ban Kiểm tra theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty. Các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra được phân công lĩnh vực, đơn vị cơ sở, chủ động đề xuất nội dung, đối tượng, thời gian đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm để thực hiện.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt những quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm tình hình để phát hiện những cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chưa tốt, có khó khăn, vướng mắc hoặc nể nang, né tránh trong việc thực hiện, nhất là trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật đảng viên để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động, tích cực tham mưu giúp ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật về Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng hàng năm và toàn khóa; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát; chế độ thông tin báo cáo đối với cấp ủy các cấp; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết định kỳ và tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật về Đảng.

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và Chương trình này, dựa trên đặc điểm tình hình và nhiệm vụ thực tế của đơn vị để xây dựng chương

trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm có trọng tâm, trọng điểm và triển khai thực hiện có hiệu quả tại chi bộ cơ sở.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Nơi nhận:

- UBKT Huyện ủy (báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên BCH, BTV;
- Các đ/c Ủy viên UBKT (thực hiện);
- Các chi bộ;
- Các tổ chức đoàn thể chính trị;
- Lưu: VPĐU.

**T/M. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Lường Quốc Luận